



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 28 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดีคณะครุศาสตร์	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.อรทัย	ชวนนิยมตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร	(อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ)	กรรมการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม			
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
และหัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ			
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์อนุรักษ์	อินโองการ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์อภินันท์	ศรีปานเงิน)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์พิศุลาวิทย์	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	(อาจารย์ ดร.กนก	จันทร์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์จารุวรรณ	ตันจันทร์พงศ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เกศกร	ชินคำ)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้	(อาจารย์วิทยา	อินโท)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์แนะแนว	(อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว)	กรรมการ
หัวหน้าโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนา	(อาจารย์นาถลดา	ธนวัฒนาดำรง)	กรรมการ
ความสามารถทางการเรียนรู้			
หัวหน้าหน่วยหลักสูตรและการสอน	(นางจันทร์รุ่ง	แช่ตั้ง)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล	(นางสาวอมฤต	บรรลิ่งก์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา อุตมั่ง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์